

ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ ๗/๗๕๒



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ทารือการเลื่อนระดับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ พร ๕๑๐๐๙/๔๓๓๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๒/๑๐๑๖๓

ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ขอทารือการเลื่อนระดับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กรณีถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายนางสาววิริยา อินทรประดิษฐ์ ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่
สังกัดกองสาธารณสุขความละเอียดตามอ้างถึง นั้น

จังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.จ. ว่า ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จนถึงวันก่อนได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ มานับรวมเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ
ถ่ายโอนดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นได้ จึงขอแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทราบ
และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.จ. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๐๓๐ ลงวันที่
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร.๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐๒

ผู้ประสานงาน นายกิตตินันท์ แผงคุณ

DA๒๕๖๕งาน (ก)

๐๒๓๑
๒๖/๑๒



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่..... 2910
วันที่..... 26 ก.ค. 2566
เวลา.....

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/๑๒๑๖๓

๑๖/๑๔

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่,

ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๒/๕๒๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ หารือ-
การขอนับระยะเวลาการปฏิบัติงานของ นางสาววิริยา อินทรประดิษฐ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังธง กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นข้าราชการถ่ายโอน
ตามภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มานับรวม
เป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อประเมินเลื่อนระดับที่สูงขึ้นได้ หรือไม่ นั้น

สำนักงาน ก.จ. ขอเรียนว่า ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จนถึงวันก่อนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ มานับรวมเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการถ่ายโอนดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นได้ และแจ้งให้ ก.จ.จ. ทุกจังหวัดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.
ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๐๓๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐- ๒๒๔๑ - ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๕๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางลัดดา ไชยศรี ๐๘๙-๙๖๙๒๕๔๑



ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๐๓๐

สำนักงาน ก.จ.
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง กำนันระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในขณะที่เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงาน ก.จ. ได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายแห่ง หรือกรณี
ข้าราชการพลเรือนสามัญตามภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขอนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญมานับรวม
เป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภท
ทั่วไป หรือประเภทวิชาการ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ หรือไม่ อย่างไร

สำนักงาน ก.จ. ขอเรียนว่า คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติว่า ตามประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ กำหนดแนวทางดำเนินการหลังการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด บทที่ ๕ ข้อ ๕.๒.๒ หลักการถ่ายโอนบุคลากร (๗) การเลื่อนระดับหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นให้ยึดถือปฏิบัติ
ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกับข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู้ที่โอนมาในขณะที่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการอื่นเป็นเวลาราชการของข้าราชการหรือลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามนัยประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบกับ
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๒/๒๓๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ในกระทรวงสาธารณสุข กำหนดว่า ๑. ผู้ที่ได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์ “พนักงานกระทรวงสาธารณสุข”
ที่ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างต่อเนื่องเสมือนพนักงานประจำในกระทรวงสาธารณสุข อยู่ก่อนวันที่
๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานจนถึงวันก่อนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงกรณีมีการเว้นช่วงการบรรจุเนื่องจากวันก่อนการบรรจุเป็นวันหยุดราชการ
และกรณีอื่น ๆ ที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้าง
ชั่วคราวมาก่อน จะต้องเป็นการจ้างต่อเนื่องกันทุกช่วงเวลา และในการปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้อง
เป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างต่อเนื่องเสมือนพนักงานประจำเป็นเวลา ๑ ปี ขึ้นไป ๒. สิทธิประโยชน์
๒.๑ การนับระยะเวลาเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง ให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์ตามข้อ ๑. ได้รับการเทียบ
การดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นการดำรงตำแหน่ง
อย่างอื่นที่เทียบเท่ากับการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญในประเภท สายงานและระดับต่าง ๆ

/ตามคุณสมบัติ

ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ๒.๑.๑ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดำรงตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ๒.๑.๒ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดำรงตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิที่ต่ำกว่าระดับปริญญา เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง (ย้าย โอน เลื่อน) ให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในขณะที่เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข นับถึงวันก่อนบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญมานับรวมได้ ๒.๒ ผลการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง ให้ถือว่าผลการปฏิบัติงาน ผลงาน หรือประสบการณ์ ในขณะที่เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการแต่งตั้งได้

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของข้าราชการถ่ายโอนตามแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจฯ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่กำหนดว่า สิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของบุคลากรถ่ายโอนจะต้องไม่ต่ำกว่าเดิม หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้าราชการถ่ายโอนผู้ใดเคยได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างต่อเนื่องเสมือนพนักงานประจำในกระทรวงสาธารณสุข อยู่ก่อนวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานจนถึงวันก่อนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจนถึงวันก่อนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญมานับรวม เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการถ่ายโอนดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๒/๒๓๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข และประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๓๕๒-๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

